

# พยากรณ์สินค้าเกษตร

## ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565

สัญลักษณ์



ปกติ



มีปัญหาราคาสุง



มีปัญหาราคาต่ำ



สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65		
<b>กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก</b>					
ข้าวนาปี				- ข้าวนาปี ปีการผลิต 2565/66 จะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปและออกสู่ตลาดมากเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 โดยราคามีแนวโน้มทรงตัวหรือปรับตัวเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูกสำคัญ ทำให้ผลผลิตข้าวได้รับความเสียหาย จึงส่งผลให้ผลผลิตมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามก็ยังมียังมีปัจจัยบวกจากการส่งมอบข้าวให้คู่ค้าอย่างต่อเนื่อง และค่าเงินบาทที่ยังผันผวนในแนวอ่อนค่าซึ่ง	ส.ค. - เม.ย.
ข้าวนาปรัง		-	-	- ข้าวนาปรังออกสู่ตลาดใกล้หมดแล้ว	ก.พ. - ต.ค.
มันสำปะหลัง				- ช่วงเดือน พ.ย.65 - ม.ค.66 ผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาดประมาณ 12.11 ล้านตัน (34%) โดยเดือน พ.ย.65 มีผลผลิตออก (5.72%) เดือน ธ.ค.65 (9.65%) และ ม.ค.66 (18.45%) ตามลำดับ ราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง จะนำผลผลิตในสต็อกออกมาจำหน่ายในช่วงปลายฤดูการผลิต ปี 2564/65 ด้านการส่งออก จีนยังมีความต้องการผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเพื่อความมั่นคงทางอาหาร และนำไปผลิตแอลกอฮอล์ในอุตสาหกรรมสุชานามัย อุตสาหกรรมสุรา เคมีภัณฑ์ พลังงาน อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ แต่ผลผลิตมีไม่เพียงพอกับความต้องการ เนื่องจากอยู่ในช่วงปลายฤดูการผลิต อีกทั้งโรคระบาดของไวรัสโควิดต่าง อาจ	ม.ค. - มี.ค. 66 (ออกสู่ตลาดมาก)
สับปะรด				- ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น โดยจะออกมากที่สุดเป็นช่วง Peak ครั้งที่ 2 ของปี ในเดือน พ.ย.65	
กุ้งขาว แวนนาไม				- คาดว่าภาวะการค่าเงินบาทอ่อนตัวส่งผลให้มีการส่งออกเพิ่มขึ้นเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลง และในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม	
ไก่เนื้อ				- คาดว่าปริมาณผลผลิตเพียงพอกับความต้องการบริโภคของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากและมีปริมาณสต็อกชิ้นส่วนไก่สะสม ส่งผลให้ราคาไก่	
ยางพารา				- ปริมาณยางออกสู่ตลาดมากตามฤดูกาล ส่วนความต้องการ ชะลอตัวจากภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกกระทบต่อเศรษฐกิจโลก รวมทั้งราคาต่างประเทศมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในทิศทางปรับตัวลดลง ประกอบกับการขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ทำให้การผลิตรถยนต์ชะลอตัว แนวโน้มราคายางเคลื่อนไหวในเกณฑ์	ม.ค. - ธ.ค.

สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65		
<b>กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ</b>					
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์				- เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดรวม 3 เดือน ประมาณ 3.49 ล้านตัน (70.27%) ของปริมาณผลผลิตทั้งประเทศ (4.96 ลต.) สำหรับสถานการณ์ด้านราคาในช่วงระหว่างดังกล่าว อาจจะปรับตัวลดลงเล็กน้อยเป็นไปตามกลไกตลาดปกติ ประกอบกับภาครัฐกำหนดระยะเวลาการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคมของทุกปี โดยห้ามนำเข้าระหว่างเดือนกันยายน-มกราคม ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดมาก ผู้ผลิตอาหารสัตว์ยังคงต้องการผลผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อเก็บสต็อกและเพื่อใช้ สภาพอากาศในช่วงดังกล่าวเอื้ออำนวยต่อปริมาณผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด อย่างไรก็ตาม ภาวะสงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลง ยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่อง ในหลายประเทศเกิดวิกฤตด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์ขาดแคลน และประเทศผู้ผลิต	ออกมากช่วง ก.ย. - ธ.ค. 65 ประมาณ 4.06 ล้านตัน (81.77%) ของปริมาณผลผลิต ทั้งประเทศ 4.96
มะนาว				- คาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงอย่างต่อเนื่อง ราคาเคลื่อนไหวตามภาวะตลาด	
สุกร				- คาดว่า ปริมาณผลผลิตเพียงพอกับความต้องการบริโภคของตลาดในประเทศ ภาวะการค้าโดยรวมชะลอตัว จากในหลายพื้นที่มีฝนตกชุกและน้ำท่วมขัง ส่งผลกระทบต่อการค้าขาย จึงคาดว่าราคาราคสุกรมี	
ไข่ไก่				- ปริมาณผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชาชนราคาไข่ไก่ทรงตัวอยู่ในเกณฑ์สูง	
หอมแดง	-	-		- ผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเป็นแห่งแรก โดยในช่วงที่ผ่านมาประสบกับภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมทำให้เกษตรกรส่วนหนึ่งเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตและจำหน่ายเป็นต้นหอม ส่วนผลผลิตส่วนที่ไม่ได้รับความเสียหายจะเริ่มออกสู่ตลาดช่วงเดือน ธ.ค.65 คาดว่าราคาอยู่ในเกณฑ์ดีช่วงต้น	ธ.ค. - เม.ย.
ปาล์ม				- ผลผลิตออกสู่ตลาดสม่ำเสมอ โดย สศก. คาดว่า ช่วงไตรมาสสุดท้าย ผลผลิตจะมีเพิ่มขึ้นจากที่พยากรณ์ไว้ 20,000 ตัน เป็นผลจากสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการผลิต - ความต้องการใช้ภาคการบริโภค อุตสาหกรรมและพลังงาน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระดับหนึ่ง เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว	ตลอดปี

สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65		
<b>กลุ่มสินค้าที่ต้องนำเข้า</b>					
ถั่วเหลือง	■	■	■	- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าถั่วเหลืองฤดูฝนจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 ร้อยละ 17.86 , 8.92 และ 1.65 ของผลผลิตทั้งปี ตามลำดับ ผลผลิตฤดูฝนส่วนใหญ่มีคุณภาพไม่ดีนัก - คาดว่าราคาส่งออกต่างประเทศจะมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง และผันผวนตามปัจจัยด้านสภาพอากาศ	ม.ค.-พ.ค.65 ถั่วแห้ง ส.ค.-ธ.ค.65 ถั่วฝน
กากถั่วเหลือง	■	■	■	- คาดว่าราคาทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศจะมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง โดยตลาดเฝ้าติดตามสถานการณ์จากการคาดการณ์ปริมาณผลผลิต การใช้ นำเข้า และส่งออกจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ ซึ่งราคาจะผันผวนตามสภาพอากาศในแหล่งปลูกสำคัญของวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองโลก และ	ทั้งปี
ปลาป่น	■	■	■	- คาดว่าปริมาณผลผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศออกสู่ตลาดในปริมาณไม่มากนัก - คาดว่าราคาส่งออกในประเทศและตลาดต่างประเทศ มีแนวโน้มสูงขึ้นจากปริมาณวัตถุดิบออกสู่ตลาดในปริมาณไม่มาก อย่างไรก็ดี ความต้องการใช้ปลาป่นในอาหารสัตว์จะลดลงเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว	ทั้งปี
กาแฟ	-	■	■	- คาดว่าเกษตรกรจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟโรบัสต้าเพื่อทยอยตากและสีจำหน่ายให้กับพ่อค้าท้องถิ่นที่เข้าไปรวบรวมรับซื้อในพื้นที่ช่วงปลายเดือน พ.ย.65 ราคาอยู่ในเกณฑ์ดีในช่วงต้นฤดู	พ.ย. - มี.ค.
มะพร้าว	■	■	■	- ผลผลิตออกสู่ตลาดลดน้อยลง ขณะที่ภาวะการค้าและการส่งออกมีแนวโน้มทรงตัวจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว คาดว่าราคามะพร้าวผลจะปรับตัวสูงขึ้น	ม.ค.-ธ.ค. (ออกมาก เม.ย.-ก.ค.)

กษ.1 กษ.2